

Vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với hàng đóng gói sẵn trên địa bàn Hà Tĩnh

Hải Thuận

Thời gian qua, việc xuất hiện những hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn theo định lượng như bánh kẹo, nước đóng chai, nước tẩy rửa, khí đốt hóa lỏng...gây hoang mang, lo lắng ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Chính vì vậy, việc tổ chức thanh, kiểm tra hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ có ý nghĩa rất lớn, nhằm chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật của các đơn vị, tổ chức kinh doanh trên địa bàn qua đó tạo được niềm tin cho người tiêu dùng trong việc mua bán và sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Trên địa bàn Hà Tĩnh, hiện nay các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, phần lớn các mặt hàng đóng gói sẵn chiếm thị phần lớn trên thị trường chủ yếu được nhập về thông qua các đại lý phân phối và các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh. Các mặt hàng đóng gói sẵn được phân phối lớn trên thị trường Hà Tĩnh như sữa, bánh kẹo, bia rượu, nước giải khát, nước uống đóng chai, thủy sản, các mặt hàng về nông sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi....Các sản phẩm hàng hóa này được cơ sở sản xuất kinh doanh đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa. Để việc buôn bán lưu thông hàng hóa trên thị trường đảm bảo các tiêu chuẩn về đo lường, chất lượng, nhãn mác, mã số mã vạch đối với các mặt hàng đóng gói sẵn, thời gian qua đoàn Thanh tra Sở khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nhiều đợt thanh kiểm tra về việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là các sản phẩm của địa phương đã cơ bản nhận thức và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn mác hàng hóa, mã số mã vạch. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa chưa đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Trần Hải Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý Đo lường – Chi cục TCĐL Chất Lượng – Sở KH&CN chia sẻ: Hiện tại trên thị trường đang còn rất nhiều tồn tại như ghi chỉ số định lượng rất nhỏ, không đạt yêu cầu, thứ 2 là vị trí ghi chỉ số lẫn lộn với màu sắc và các thông số khác nhằm làm cho người tiêu dùng khó nhận biết, giảm sự chú ý về định lượng hàng hóa (theo quy định phải ghi ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trong điều kiện trưng bày thông thường của hoạt động buôn bán), phần nữa

đó là quy định mới thì trong các hộp bánh kẹo không được đặt các tấm ngăn hay đáy phụ nhằm gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người mua về lượng hàng hóa nhưng trên thực tế thì tình trạng này còn tồn tại rất nhiều.

Qua các đợt thanh, kiểm tra đã khẳng định được vai trò quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn mác hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với các mặt hàng đóng gói sẵn để từ đó nâng cao nhận thức về việc chấp hành theo quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong việc buôn bán và lưu thông các sản phẩm hàng hóa đạt các tiêu chuẩn – chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Ông Võ Công Thủy, chủ cơ sở kinh doanh Thủy Thủy – Thành phố Hà Tĩnh trao đổi: Là một nhà kinh doanh muốn giữ được thương hiệu trước hết mình phải biết được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, từ bao gói cho đến giá thành cũng như định lượng của sản phẩm. Cơ sở của chúng tôi thường nhập sản phẩm qua các nhà phân phối chính cấp 1 hoặc cấp 2 tại Hà Tĩnh, có những mặt hàng không có tại Hà Tĩnh thì phải nhập từ những công ty lớn có uy tín tại Hà Nội hoặc TP HCM về phân phối nhằm giữ chữ tín với khách hàng.

Nhận thức đúng việc chấp hành pháp luật về đo lường định lượng hàng đóng gói sẵn sẽ tạo được niềm tin cũng như uy tín đối với khách hàng trong việc mua và lựa chọn sản phẩm, thời gian qua Công ty thức ăn chăn nuôi gia súc Thiên Lộc, thuộc Tổng công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu xử lý nguyên liệu thô đến phối trộn và đóng gói thành phẩm đảm bảo chất lượng. Trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty cổ phần thức ăn gia súc Thiên Lộc biết thêm: Để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và khách hàng, chúng tôi quan tâm chú trọng đến một số vấn đề như: Xây dựng quy trình chuẩn trong quá trình sản xuất, thứ 2 là quan tâm đến tất cả hệ thống cân, phải đảm bảo nguyên tắc kiểm định định kỳ theo quy định của nhà nước, tránh tình trạng sai lệch định lượng khi đưa ra thị trường...

Có thể nhận thấy, việc một số đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt các quy định về đo lường định lượng hàng đóng gói sẵn đã tạo được niềm tin đối với khách hàng trong việc lựa chọn mua và sử dụng sản phẩm hàng hóa có chất lượng, giúp doanh nghiệp làm ăn chân chính từng bước đứng vững tạo sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, thực tế, tại Hà Tĩnh chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng đơn vị sản xuất hàng đóng gói sẵn vẫn chưa nhiều, chủ yếu vẫn là các đại lý kinh doanh mặt hàng đóng gói sẵn. Vì mục đích kinh doanh, vì chạy theo lợi nhuận mà nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp đã bất chấp sản xuất nhiều khối lượng hàng hóa lớn không đảm bảo về định lượng cũng như chất lượng lưu thông trên thị trường. Trong khi đó, các cấp, ngành vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, đối phó lại các chiêu thức kinh doanh, tình hình gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, để

hoạt động sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý chất lượng sản xuất, kinh doanh, đồng thời phải có xử phạt nghiêm minh các cơ sở vi phạm nhằm góp phần hạn chế tình trạng gian lận thương mại hiện nay.

Ông Đỗ Khoa Văn – TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: Sở KH&CN với chức năng quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức các đợt thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện các sản phẩm có sai hay không về định lượng, chất lượng so với quy chuẩn đã công bố, có còn thời hạn sử dụng hay không để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử phạt về kinh tế thậm chí khởi tố hình sự. Song song với thanh, kiểm tra còn tăng cường tuyên truyền tập huấn đến tận người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhằm tạo được niềm tin cho người tiêu dùng trong việc mua bán và sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường, siết chặt hơn công tác QLNN trên lĩnh vực này, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 04/7/2016 về quy định quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, hoạt động tiêu chuẩn đo lường định lượng hàng đóng gói sẵn phải thường xuyên được coi trọng. Công tác này được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần hạn chế tình trạng hàng hóa kém chất lượng lưu thông trên thị trường, nâng cao vị thế hàng hóa chất lượng cao, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh./.